

# QUYẾT TÂM XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG “cao hơn”, “mạnh hơn”

NGÔ KHIÊM (thực hiện)

Năm 2021 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng hướng đến mục tiêu năm 2030 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng sẽ là “nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; đến năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ “trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. 2021 cũng là năm chúng ta tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp cũng như triển khai 2 kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV với niềm tin mới, khí thế mới. Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có cuộc trao đổi với các đồng chí Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng, PGS, TS. Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) về những vấn đề trọng đại này.

**Phóng viên:** Tiếp theo thành công của Đại hội XIII của Đảng, việc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội là công việc hết sức cần thiết. Trong năm đầu thực hiện Nghị quyết, công việc đó được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí Vũ Quốc Hùng?

**Đồng chí Vũ Quốc Hùng (ảnh bên):** Thành công của Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của Nhân dân, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Không phải Đại hội bẻ mạc là coi như xong. Đây mới chỉ là bước mở đầu, có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có làm ra của cải



vật chất, mang lại giàu có cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đó mới là thành công thực tế của Đại hội”. Cho nên, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội là công việc hết sức hệ trọng, phải được thực hiện rất nghiêm

túc, quyết liệt, bài bản.

Ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã tổ chức 2 kỳ họp; Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành Nội chính, Văn hóa, Tổ chức xây dựng Đảng, Đối ngoại đã lần lượt tổ chức hội nghị toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tất cả các hội nghị đều được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, bài bản, thể hiện phương thức, cách làm mới, khoa học, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng” và “đọc ngang thông suốt”. Tiếp sau các hội nghị này, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị đã và đang khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình.

Theo cảm nhận của tôi, việc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đang được các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị triển khai toàn diện dưới những hình thức khác nhau. Một điều đáng ghi nhận là công tác truyền thông về việc này đang làm rất tốt, thông tin toàn diện, sâu sắc, đa chiều. Năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn với thế giới, trong đó có nước ta. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, sự yêu thương, gắn bó, đùm bọc giữa đồng chí, đồng bào, đồng đội được thể hiện rõ nét hơn. Điều đó thể hiện Nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ Đảng, Nhà nước cũng như quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa chống dịch,

nhưng cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí vẫn được Trung ương Đảng làm hết sức bài bản, quyết liệt, “không có vùng cấm”, từ đó đã tạo dựng niềm tin, khí thế mạnh mẽ trong nhân dân.

**Phóng viên:** Là người có nhiều năm tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí đánh giá, nhìn nhận thế nào về thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như 2 kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nhiệm kỳ này?

**Đồng chí Nguyễn Túc (ảnh dưới):** Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường nhưng với tinh thần yêu nước và sự đoàn kết của toàn dân, chúng ta đã chiến thắng dịch bệnh và cuộc bầu cử đạt được kết quả hết sức phấn khởi. Với 99,57% cử tri cả nước đi bầu, nghĩa là hầu như toàn dân chúng ta tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đây là con số nhiều người không nghĩ rằng có thể đạt được. Điều đó chứng tỏ dân ta có tình yêu, trách nhiệm đối với đất nước trong những sự kiện



lớn.

2 kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra, bảo đảm đúng yêu cầu, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương; các nội dung Quốc

hội thông qua có sự thống nhất cao. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt về các điều kiện bảo đảm hoàn thành chương trình đề ra có chất lượng, hiệu quả. Ngay cả khi Quốc hội họp trực tuyến thì nghị trường vẫn “nóng” do nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng đại biểu được nâng lên, đường truyền, thiết bị đảm bảo.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã bắt nhịp ngay được công việc, đã kế thừa và phát huy được thành quả mà những khóa trước đã đạt được. Chủ tịch Quốc hội đã truy vấn để làm rõ nhiều nội dung. Các bộ trưởng đều thể hiện sự tự tin, nắm vững lĩnh vực mình quản lý, trả lời kỹ lưỡng. Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bảo đảm thời gian quy định. Nội dung chất vấn đúng, trúng, đi đến cùng vấn đề. Thông thường, tại các kỳ họp trước, Quốc hội sẽ lựa chọn hài hòa giữa lĩnh vực kinh tế và xã hội thì lần này chỉ có một nội dung về kinh tế (Ngành Kế hoạch và Đầu tư), còn lại có tới ba nội dung về xã hội (thuộc các Ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội). Điều này hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 không chỉ tác động sâu sắc đối với tăng trưởng kinh tế mà còn tới nhiều vấn đề xã hội.

**Phóng viên:** *Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước”. Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói riêng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung sau khi Trung ương kiện toàn nhân sự khóa mới?*

**Thiếu tướng, PGS, TS. Lê Văn Cương** (ảnh cột bên): Từ Đại hội XIII đến nay chưa tròn 1 năm mà hàng loạt vụ tham nhũng lớn đã được đưa ra ánh sáng. Chúng ta đã nghiêm túc xử lý hàng loạt cán bộ, trong đó có cả cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, kể cả



Ủy viên Trung ương, bí thư tỉnh ủy, tướng lĩnh... Điều này nói lên quyết tâm chính trị của Đại hội XIII đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển thành hiện thực, thể hiện bằng hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Chính điều này làm cho cán bộ, đảng viên tin tưởng vào Đảng hơn, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố tốt hơn. Thông qua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hệ thống chính trị đã được củng cố một bước hết sức quan trọng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta để lại dấu ấn rất đậm nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận vẫn đề phòng ngừa tham nhũng còn nhiều hạn chế. Vì thế ngay sau Đại hội XIII, Đảng ta đã quyết định bổ sung thêm nội dung “phòng chống tiêu cực” vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, trở thành “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Về mặt khoa học, chính trị học, pháp luật học phải thấy rằng, Quy định 32-QĐ/TW ngày 16-9-2021 của Bộ Chính trị “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trước hết thể hiện sự phát hiện, phát triển về nhận thức của Đảng ta. Trước đây ta “đánh”, chống tham nhũng rất hiệu quả; bây giờ vẫn “đánh”, vẫn chống nhưng thêm *chống tiêu cực*.



Nghĩa là trong thời gian tới, bên cạnh “chống” tham nhũng, chúng ta đặc biệt quan tâm đến “phòng”. Nếu như 5 năm vừa rồi chúng ta “chống” rất tốt thì 5 năm tới chúng ta quan tâm đặc biệt về “phòng” nhiều hơn. Bởi vì từ “tiêu cực” đến “tham nhũng” là một bước đi không lớn. Cho nên đưa nhiệm vụ chống tiêu cực vào đã thể hiện đây là nhận thức mới của Đảng về công tác phòng ngừa tham nhũng. Bản thân chống tiêu cực chính là phòng ngừa tham nhũng. Nếu phòng ngừa tốt, chống tiêu cực tốt thì chắc chắn tham nhũng sẽ giảm hẳn.

**Phóng viên:** *Gần đây, Bộ Chính trị ban hành 3 quy định, kết luận liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Quy định về những điều đảng viên không được làm; Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Theo đồng chí, 3 quy định, kết luận này tác động như thế nào đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới?*

**Đồng chí Vũ Quốc Hùng:** 3 quy định này một lần nữa chứng tỏ quyết tâm của Đảng ta, bên cạnh chống tham nhũng quyết liệt, mạnh mẽ thì cũng đồng thời tập trung vào phòng ngừa tham nhũng. Chẳng hạn như Quy định về những điều đảng viên không được làm chính là

phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ gốc rễ. Nếu cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ thì làm gì có tham nhũng. Hay như Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ chính là hình thức răn đe cán bộ trong quá trình thực hiện công vụ. Điều này cũng là để ngăn ngừa sự phát triển của tiêu cực tránh dẫn đến tham nhũng. Còn Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo tôi là rất hay. Đất nước muốn phát triển, địa phương muốn phát triển chắc chắn phải có những cán bộ năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Những cán bộ khi lao động sáng tạo, đổi mới có thể có những điều không phù hợp với quy định hiện hành, quy định cũ chưa kịp thay thế, thậm chí có những việc trong quá trình đột phá không thành công nhưng vì động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì dứt khoát phải bảo vệ họ. Nhìn một cách tổng thể các quy định của Đảng cho thấy, một mặt ta quyết liệt phòng, chống tham nhũng, nhưng mặt khác ta khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Hiện nay có ý kiến cho rằng, càng chống tham nhũng, tiêu cực thì cán bộ càng không dám làm và không muốn làm. Vì vậy, Kết luận của Bộ Chính trị đã kích thích vào cái say sưa,

(Xem tiếp trang 72)



TRỊNH MINH THUYẾT

